

**ความเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 13 กับ แนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน “วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข”**

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 13	หมวดหมาย	ความเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 กับแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน “วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข”
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	<p>ก้าวสู่การสู่เกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน โดยยกระดับสู่การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานตลอดจนถึงการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อสุขภาพที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัย โดยมี 2 ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์</li> <li>- อาหารปลอดภัยเพียงพอ</li> </ul>
	2. ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน	<p>การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน เชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ด้านการมีทุนทางสังคมที่ดี มีสภาพภูมิประเทศสวยงามบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อภัยทางธรรมชาติ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนา 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครือข่ายท่องเที่ยว</li> <li>- กลยุทธ์การท่องเที่ยว</li> </ul>
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค	7. ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	<p>การใช้อำนาจรัฐและภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน นำวัตถุดิบมาแปรรูปเพื่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสินค้า</p> <p>การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการในอนาคต อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์กับทางเลือกสุขภาพ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน</p> <p>การสร้างงานและรายได้ให้ชุมชน โดยชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างงานในชุมชนและครอบครัว</p> <p>ค้นหาตลาดเพื่อกระจายสินค้าชุมชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจชุมชนและกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค</p>
	8. ไทยมีพื้นที่และมีเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันทสมัย และน่าอยู่	<p>การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>บริการขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน อาทิ ที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า น้ำสะอาด และอาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน</p> <p>กำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยง</p>

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13	หมวดหมาย	ความเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 กับแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงใต้ “วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข”
		<p>พึ่งพาอาศัยร่วมกันกับชุมชน และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง</p> <p>เมืองมีเส้นทางท่องเที่ยวและระบบคมนาคมขนส่ง/สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม</p> <p>โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนร่วมจัดการตนเอง</li> </ul>
	9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม	<p>การส่งเสริมการออมในชุมชน โดยสนับสนุนให้มีการออมในชุมชน การให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ระบบสวัสดิการ และสามารถเข้าถึงสวัสดิการภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>
วิถียั่งยืน	10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	<p>การพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างรากฐานที่สมดุลและยั่งยืน</p> <p>เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและการคมนาคม</p> <p>ดูแลทรัพยากร อาทิ ต้นไม้ สายน้ำ ชายฝั่งทะเล รวมไปถึงจนถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้</p> <p>โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนา 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารจัดการน้ำ</li> <li>- การจัดการขยะ</li> </ul>
	11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<p>การขับเคลื่อนด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กำหนดพื้นที่ทำกิน แหล่งน้ำ บ้านเรือน ถนน และบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร รวมถึงการเฝ้าระวังและดูแลคนในชุมชนได้มีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง โดยรวบรวมข้อมูล อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ เป็นต้น</p>
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ	12. ไทยมีกำลังคนและมีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	<p>การยกระดับการเรียนรู้บนพื้นฐานชุมชน โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมด้านการเรียนการสอนแก่เยาวชน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้บนฐานชุมชน</li> <li>- ชุดกระบวนการเรียนรู้บนฐานชุมชน</li> </ul>

# ความเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13

กับ แนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน “วิถีตะวันออก วิถีแห่งความสุข”

